

คาดคดีทุจริตสอบครูผู้ช่วย ว12 เข้า อ.ก.พ.ศธ.สัปดาห์หน้า

นำเสนอเมื่อ : 29 ต.ค. 2558

"การรณ" คัดผู้ตรวจนั่งตำแหน่งเลขากพฐ.

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.58 ตามที่นายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนายชินภัทร ภูมิรัตน อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และพวกรวม 6 คน กรณีการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว12 ซึ่งการสอบสวน แบ่งเป็น 2 คำสั่ง คือ คำสั่งแรกให้สอบสวนวินัยร้ายแรงนายชินภัทรคนเดียว ซึ่งคำสั่งนี้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ได้เสนอให้ลงโทษปลดออกนายชินภัทร ส่วนคำสั่งที่ 2 ให้ทำการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนายชินภัทร และพวกรวม 6 คน ซึ่งผลการสอบสวนระบุว่า เชื่อว่าน่าจะมีการทุจริตในการจัดสอบครูผู้ช่วย โดยของคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้นำหลักฐานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ มาประกอบการพิจารณา ทำให้พบว่า เฉลยข้อสอบรั่วและมีการทุจริตการสอบครูผู้ช่วยจริง จึงถือว่ามีความผิดและควรต้องมีผู้รับผิดชอบ โดยเสนอให้ปลดออกข้าราชการสังกัด สพฐ. 2 ราย ส่วนนายชินภัทรและพวกที่เหลือให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาโทษของต้นสังกัด โดยล่าสุด พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งการให้ต้นสังกัดดำเนินการลงโทษตามที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเสนอมา

ล่าสุด นายการณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร(สพร.) นัดหมายให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน(อ.ก.พ.) สพฐ.ทำหน้าที่แทน อ.ก.พ.กระทรวง ที่มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่ามีความพร้อมเมื่อไร ส่วนจะมีการพิจารณาตัดสินตามที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเสนอหรือไม่ นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ อ.ก.พ.กระทรวงว่าจะสรุปตามที่เสนอหรือไม่ อย่างไร

"เรื่องนี้ต้องดูให้รอบคอบโดยฝ่ายนิติกรของ สพฐ.ต้องตรวจสอบรายละเอียด ที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเสนอมาอีกครั้ง เมื่อครบทุกประเด็นแล้วก็จะเสนอนัดประชุม อ.ก.พ.กระทรวง ซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะนัดประชุมได้ อย่างไรก็ดีตาม คงต้องรีบทำเนื่องจาก รมว.ศึกษาธิการ อยากให้ดำเนินการโดยเร็ว"

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า สำหรับตำแหน่งรองเลขาธิการ กพฐ. ที่ว่าง 2 ตำแหน่งนั้น เนื่องจาก สพฐ.เป็นหน่วยงานใหญ่ ซึ่งต้องเร่งหาคนมาช่วยงาน ดังนั้นเมื่อมีการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ศธ.จำนวน 6 คนแล้ว สพฐ.จะเลือกจาก 1 ใน 6 คนนี้ มาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กพฐ. ส่วนอีก 1 ตำแหน่ง ต้องดูเวลาความเหมาะสมก่อน